

Trụ sở Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm do Virus Corona chủng mới

Hội nghị lần thứ 36

Thông điệp từ Thống đốc (ngày 3 tháng 8 năm 2021)

Chúng tôi đang chứng kiến sự lây lan nhanh chưa từng thấy của các ca nhiễm COVID-19 trên khắp cả nước với số ca mắc hàng ngày lên tới hơn 10.000 ca mỗi ngày.

Một số trường hợp gia tăng với biến thể Delta cũng đã được xác nhận ở đây ở Iwate với các trường hợp nhiễm mới ở mức hai chữ số đã được báo cáo trong vài ngày qua. Qua những nghiên cứu về biến thể, biến thể này được cho là có khả năng lây nhiễm rất cao, ngay cả khi tiếp xúc nhỏ nhất. Hơn nữa, trong khi nó có thể không dẫn đến tình trạng nghiêm trọng nhưng nhiều người bị nhiễm với các triệu chứng như sốt cao và cực kỳ mệt mỏi, vẫn sẽ phải nhập viện.

Tôi kêu gọi tất cả người dân phải hết sức cẩn thận trọng với việc ban hành các biện pháp an toàn theo Tuyên bố Cảnh giác ở Iwate, và tôi cảm ơn vì sự nỗ lực đồng tâm và hợp tác của mọi người. Tuy nhiên, để ngăn số ca mắc mới gia tăng, vui lòng tạm dừng hoặc hoãn mọi chuyến đi chơi không khẩn cấp và không thiết yếu bao gồm du lịch giải trí, thăm nhà và những người khác, cho đến khi kết thúc tháng Tám.

Nếu trong trường hợp bất khả kháng bạn phải đến Iwate, vui lòng thực hiện theo các biện pháp cách li trong hai tuần đầu tiên của bạn tại đây.

Nhiều nhà hàng cũng đang hợp tác thực hiện các biện pháp an toàn, và số lượng nhà hàng có con dấu phê duyệt từ chương trình "Xác thực An toàn Nhà hàng Iwate" là 1.262 nhà hàng. Quá trình kiểm tra vẫn đang diễn ra nên sau này sẽ có nhiều nhà hàng được phê duyệt hơn.

Từ ngày 2 tháng 8, chương trình "Hỗ trợ ẩm thực Iwate đã được triển khai". Mong dân cư của tỉnh hợp tác với các chính sách phòng chống dịch của quán ăn (như đeo khẩu trang khi nói chuyện) để đạt được hiệu quả chống dịch tốt nhất.

Nếu chúng ta tiếp cận 15 ca mắc mới trở lên trên 100.000 người trong tuần gần đây hoặc khi hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta đạt đến ngưỡng nguy hiểm, thì chúng ta có thể phải tạm dừng "Hỗ trợ ẩm thực Iwate" và phải xem xét tuyên bố của riêng mình tình trạng khẩn cấp và việc áp dụng các biện pháp hạn chế di chuyển và các biện pháp nghiêm ngặt khác đối với dân cư của tỉnh.

Tuy nhiên, cho đến lúc đó, "Dự án hỗ trợ ẩm thực Iwate" và các sự kiện khác nhằm duy trì các hoạt động kinh tế vẫn sẽ tiếp tục được duy trì. Vì vậy hãy đề cao cảnh giác và cùng chung tay chống dịch để vượt qua mùa hè này mà không để tình trạng xấu nhất xảy ra.

Ngày 3 tháng 8 năm 2021

Thống đốc tỉnh Iwate

Tasso Takuya